



●●..ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ระเบียบกีฬาประจำวัน พุธที่ 22 มกราคม 2563 คึกซึ้งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่จะเลือกกันในวันที่ 12 ก.พ.นี้ กำลังร้อนระอุเมื่อผู้มีอำนาจเก่ากับผู้มีอำนาจในปัจจุบันต่างออกมาพาดพิงแฉกันไปแฉกันมาอย่างหมดเปลือก ทำให้แฟนบอลและคนที่ติดตามวงการฟุตบอลบ้านเราได้ทราบวาพฤตกรรมและการกระทำที่ผ่านมาเป็นอย่างไร..●●..เท่าที่ทราบมาทุกสมาคมกีฬาต้องการคนเข้าไปบริหารแบบเสียสละ เพราะไม่มีเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แต่แปลกทำไมสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ถึงมีคนแย่งเข้าไปบริหารหากว่าไม่มีอะไรแอบแฝง โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน ยิ่งเห็นการออกมาแฉในเรื่องของตัวเงินแล้วทำให้สมาคมกีฬาอื่นต้องอิจฉากับเม็ดเงินที่มีมากมายมหาศาลทีเดียว..●●..จากนี้ไปแฟนบอลและประชาชนคอยติดตามวงการฟุตบอลให้ดีๆ จะมีเรื่องที่ยังแอบแฝงอีกมากมาย อาจจะมีการออกมาแฉกันอีก โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ว่าบริหารกันอย่างไร ยิ่งเห็นแบบนี้แล้วน่าสนใจอย่างยิ่งว่าหากไม่มีเรื่องผลประโยชน์ ทำไมถึงต้องแย่งชิงกันขนาดนี้ ลำพังเรื่องที่จะช่วยพัฒนานั้นดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างเสียมากกว่า..●●..สองฝ่ายที่กำลังพาดพิงกันอยู่ในเวลานี้ ต่างก็เคยบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มาแล้ว ใครเป็นอย่างไร และใครทำอะไรไว้ เชื่อว่าสโมสรสมาชิกน่าจะรู้กันดี อยู่ที่ว่าสโมสรเป็นพวกไหนและได้ประโยชน์จากฝากฝังตัวเองก็จะเลือกฝังตัวเองมากกว่าจะพิจารณาในเรื่องของการบริหารงานและความโปร่งใส..●●..เป็นไปได้อย่างไรไม่ ถ้าสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกจะหัน

ไปสนับสนุน ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ เพราะอย่างไรก็ตาม ดร.ภิญโญ ถือว่าเป็นคนในวงการฟุตบอล เคยทำทีมฟุตบอลมานานจนน่าจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสโมสรสมาชิกเพื่อให้ส่งทีมแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือจะสร้างนักเตะอย่างไรให้พัฒนาเหมือนที่เคยสร้างนักเตะไปติดทีมชาติมาแล้วหลายคน..●●..การแข่งขันบาสเกตบอลระดับอาเซียน “อาเซียน บาสเกตบอล ลีก” (ABL2019-2020) ประจำฤดูกาล 2019-2020 พร้อมแล้ว งานนี้แฟนคลับช่วยเชียร์และให้กำลังใจ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 19.30 น. ระหว่าง “ทีมโมโนแวมไพร์” (ไทย) แข่งขันกับ “ทีมอาลัม ฟิลิปปินาส” (ฟิลิปปินส์) ณ สนาม Filoil Flying V Arena (ฟิลอยอัล ฟลายอิง วี อารีนา ประเทศฟิลิปปินส์) พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง MONO PLUS (หมายเลข 77) หรือผ่าน Facebookfanpage monovampire..●●..สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายสุราษฎร์ ทรงศิริล ประธานจัดงานฯ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน (ทางเชื่อม BTS สยาม)..●●..แฟนสอยคิวร่วมส่งแรงใจเชียร์ “เอฟ นครนายก” เทพโซฮยา อุ่นหนู จอมแม่นมืออันดับ 1 ของไทย และมีมืออันดับ 21 ของโลก ลุยศึกสนุกเกอร์โลก รายการ “ยูโรเปียน มาสเตอร์ส” ที่เมสเซ ดอมบริน ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2563 “ทรวินซ์” ถ่ายทอดสดทุกรอบตลอดทัวร์นาเมนต์ ทางช่องทรูสปอร์ต เอชดี (ทรวินซ์ ช่อง 666), ทรูสปอร์ต เอชดี 2 (ทรวินซ์ ช่อง 667), ทรูสปอร์ต 7 (ทรวินซ์ ช่อง 686)..●●

**แหลม เมืองเพชร**  
**blorjai@hotmail.com**